



สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 05:29

หัวข้อข่าว: ผู้ว่าการ กยท. ปลื้มกระตุนราคายางขึ้นแตะ 60 บาท/กก.

Rating: ★☆☆☆

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000



ผู้ว่าการ กยท. ปลื้มกระตุนราคายางขึ้นแตะ 60 บาทต่อกก. คาดแนวโน้มราคาไปได้ดีหลังจากกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง เทเงิน 1.2 พันล้านบาทซื้อโล้ราคาในตลาดมา 3 สัปดาห์ ด้านเกษตรกรสวนยาง ร้องนายกรเร่งนำยางไปราดถนน ดันยางราคาขึ้นแน่นอน อยากรได้ยางก้อนถ้วย 30 บาทต่อกก. อยู่ได้สบาย

วันนี้ (29 ส.ค. 60) ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พร้อมคณะผู้บริหาร กยท. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาทางพารา เขตภาคเหนือ ซึ่งเป็นต้นแบบพัฒนาทางครบวงจร มีพื้นที่ปลูกยาง 4 จังหวัด กว่า 20,000 ไร่ ณ ตลาดยางพาราระดับท้องถิ่น ของสหกรณ์กองทุนสวนยางไชยปราการ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการรวบรวมยางก้อนถ้วยจากสมาชิก เพื่อให้เอกชนมาประมูลซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ โดย กยท. ได้สนับสนุนพัฒนาระบบ และเงินทุนช่วยเหลือ พร้อมเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ



ดร.ธีรช สุขสะอาด

ดร.ธีรช กล่าวว่า ขณะนี้ราคายางก้อนถ้วย 26 บาทต่อกก. เป็นราคาที่เกษตรกรสวนยางอยู่ได้ โดยยางแผ่นรมควันขึ้นสาม ขยับขึ้นมา 60 บาทต่อกก. แล้ว เป็นราคาที่อยากจะเห็นกัน อาจจะไปได้อีก หลังจากกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง มีวงเงิน 1.2 พันล้านบาท เข้าซื้อในตลาดมาสามสัปดาห์ ทำให้โล้ราคาขึ้นมาได้จาก 50 กว่าบาท ซึ่งแนวโน้มราคาน่าจะปรับขึ้นได้อีกเพราะเป็นช่วงเปิดกรี๊ด จนถึงเดือนตุลาคม แต่กลับมาเจอฝนตกต่อเนื่อง ทำให้บางพื้นที่สลับวันหยุดกรี๊ด ส่งผลยางเข้าตลาดลดลง จากความต้องการใช้ยางเฉลี่ยเดือนละ 300,000 ตัน ปริมาณส่งออกปีละกว่า 3 ล้านตัน



"ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกยางใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชอื่นด้วย ให้อยู่ได้ ไม่พึ่งพายางพาราอย่างเดียว โดยยกท.สนับสนุน ระบบการซื้อขายตลาดอิมาร์เกิด ให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยาง ช่วยแนวคิดการจัดการวางระบบ ช่วยเงินทุนเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มมูลค่า เช่น หมอนยางพารา รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ ให้สหกรณ์กองทุนสวนยาง สามารถทำยางแผ่นดิบ ยางเครป ยางรมครัน ตัดพ่อค้าคนกลางที่เอาเปรียบเรื่องราคาออกไปได้ ทำให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพ พร้อมกับยกระดับความเข้มแข็งของเกษตรกรเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การจัดตั้งตลาดยางพาราระดับท้องถิ่น มีจุดรวบรวมยางที่เป็นตลาดประมูลยางแบบครบวงจรทั้งหมด 15 แห่ง คาดว่า จะรวบรวมยางประมาณ 2,500 ตันต่อปี ซึ่งขณะนี้ มีทั้งภาคเอกชน และสถาบันเกษตรกรที่รวมกลุ่มธุรกิจแปรรูปในรูปแบบต่างๆ ที่ดีตลาดทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากยางพาราที่มีเอกลักษณ์ในแบบฉบับของภาคเหนือ" ผู้ว่าฯ กยท. กล่าว



นายสนธิ สุวรรณบุตร

ด้าน นายสนธิ สุวรรณบุตร ที่ปรึกษาสหกรณ์กองทุนสวนยางไชยปราการ จำกัด กล่าวว่า สหกรณ์ฯ ประมูลขายยาง ราคา 26.59 บาทต่อกก. ได้ราคาสูงสุดในจังหวัดเชียงใหม่ เพราะยางสะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน ได้ผ่านวิฤติ ราคา 13-14 บาทต่อกก. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ตอนนี้ราคาเริ่มขึ้น แบ่งครึ่งกับคนงานกรีดยาง รายได้วันละเกิน 1,000 บาท ก็พออยู่ได้ เคยปลูกส้ม ลำไย กล้วยมากเรื่องราคา และยังคงดูแลมาก ทั้งนี้ถ้ารัฐบาลช่วยให้ได้ราคา 30 บาทต่อกก. เกษตรกรสวนยางจะพอใจมาก อยู่ได้สบาย และฝากท่านนายกรัฐมนตรี อยากรู้ให้เอาใจไปราดถนนได้จริง แนวโน้มราคาจะดีขึ้นแน่นอน เพราะทำถนน ใช้จ่ายจำนวนมาก ตอนนี้ทางภาคใต้ ได้เริ่มทำหลายเส้นทาง







นายรัฐพงศ์ นันทิพัฒน์กุล

ขณะที่ นายรัฐพงศ์ นันทิพัฒน์กุล ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางไชยปราการ จำกัด กล่าว  
ว่า ปัจจุบันมีเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่เห็นความสำคัญในการรวมกลุ่มกันขายยางให้แก่พ่อค้า จึงสมัครเข้า  
เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ซึ่งมีจำนวนประมาณ 250 ราย สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่อำเภอ  
ไชยปราการ อำเภอฝาง และอำเภอแม่อาย โดยสหกรณ์ฯ จะดำเนินการรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรชาวสวนยาง  
ทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกในรูปแบบยกก่อนถ้วย เพราะง่ายต่อการเก็บผลผลิตและสามารถบริหาร  
จัดการได้ง่าย ในส่วนการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ นั้น จะรวบรวมยางจากสมาชิกและเกษตรกรรายย่อยในพื้นที่  
แล้วเสนอปริมาณผลผลิตยางที่รวบรวมได้ทั้งหมดให้กับพ่อค้าและผู้รับซื้อยาง เพื่อให้เข้ามาประมูลยางของสห  
กรณ์ฯ ซึ่งเกษตรกรชาวสวนยางที่นำยางมาขายผ่านสหกรณ์ฯ จะได้ราคาสูงกว่าราคาขายในตลาดอื่นๆ ในพื้นที่  
ประมาณ 4 บาทต่อกก. เนื่องจากผลผลิตยางที่รวบรวมเพื่อขายผ่านสหกรณ์ฯ มีจุดแข็ง คือ เป็นยางที่มีคุณภาพดี  
ไม่มีสิ่งเจือปนแม่แต่เศษใบไม้หรือเศษก้อนหิน นอกจากนี้ สหกรณ์ฯ ได้บริหารจัดการให้ยกก่อนถ้วยได้การพัก  
น้ำสองคืน พ่อค้าจึงมีความเชื่อถือในคุณภาพผลผลิตยกก่อนถ้วยของสหกรณ์กองทุนไชยปราการ จำกัด จึงยินดี  
ที่จะซื้อยางในราคาที่สูงเพื่อให้ได้ยางที่มีคุณภาพ



"การประมูลยางของสหกรณ์ฯ จัดให้ดำเนินการประมูลยางเดือนละ 2 ครั้ง โดยมีปริมาณผลผลิตยกก่อนถ้วย  
ประมูลผ่านสหกรณ์ฯ ประมาณ 50-60 ตันต่อเดือน ซึ่งแต่ละเดือนอาจจะมีปริมาณมากน้อยเฉลี่ยกันไปขึ้นอยู่กับ  
ปัจจัยอื่นประกอบด้วย เช่น ปริมาณยางที่ออกมาในช่วงแต่ละฤดู หรือในช่วงต้นฤดูเปิดกรีดยางอาจจะมีปริมาณ  
ผลผลิตลดลงในเดือนนั้นบ้าง" ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์กองทุนสวนยางไชยปราการ จำกัด กล่าว



นายรัฐพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ ได้วางเป้าหมายในการพัฒนาการดำเนินการในอนาคตไว้ โดยจะดำเนินการปรับปรุงผลผลิตยางก้อนถ้วยที่ได้จากการรวบรวมผลผลิตยางก้อนถ้วยเป็นยางเครป เพื่อเพิ่มราคาให้กับผลผลิตยาง ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ทั้งนี้ ที่ผ่านมานี้ กยท.ได้ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมทั้งในเรื่องการให้ความรู้และการจัดอบรม นำคณะเกษตรกรชาวสวนยางศึกษาดูงานโรงงานแปรรูปยางเครป ซึ่งยางเครปจะสามารถเก็บรักษาได้นานแตกต่างจากยางก้อนถ้วยที่มีปัญหาเรื่องกลิ่น 'ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน' ดังนั้น การแปรรูปเป็นยางเครปจึงสามารถยืดระยะเวลาในการจำหน่ายได้มากกว่า เบื้องต้นจึงต้องมองหาสถานที่ในการรวบรวมยาง หาดลาดที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถซื้อขายกันในระยะยาวได้



การประชาสัมพันธ์ภาค <http://www.pwa.co.th>

Rating: ★☆☆☆

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 05:30

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กปภ.สาขาเบตง ร่วมกิจกรรม กีฬารัฐวิสาหกิจ สัมพันธ์ อำเภอเบตง ประจำปี 2560

## กปภ.สาขาเบตง ร่วมกิจกรรม กีฬารัฐวิสาหกิจ สัมพันธ์ อำเภอเบตง ประจำปี 2560



เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 กปภ.สาขาเบตง นำโดย นายวิศิษฐ์ ทรัพย์เจริญ ผู้จัดการสาขา นำทีมพนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬารัฐวิสาหกิจ สัมพันธ์ อำเภอเบตง ประจำปี 2560 โดยมีหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของอำเภอเบตง 10 หน่วยงาน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ภาค สาขาเบตง , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเบตง , บริษัททีไอที จำกัด (มหาชน) สาขาเบตง , บริษัทแคลเทเลคอม จำกัด (มหาชน) สาขาเบตง , บริษัทไप्रษณีย์ไทย จำกัด สาขาเบตง , การยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง , ธนาคารกรุงไทย สาขาเบตง , ธนาคารกรุงไทย สาขาสุโขทัย , ธนาคารออมสิน สาขาเบตง , และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเบตง เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายวิศิษฐ์ ทรัพย์เจริญ ผู้จัดการการประชาสัมพันธ์ภาค สาขาเบตง เป็นประธานชมรมรัฐวิสาหกิจ อำเภอเบตง กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ สนามกีฬา สำนักงานการยางแห่งประเทศไทย สาขาเบตง โดยในเวลา 07.30น. มีการเดินขบวนพาเหรดของแต่ละจาก ที่ทำการไประษณีย์เบตง ผ่านหอนาฬิกา, โรงพยาบาลเบตง ถึงสำนักงาน การยางแห่งประเทศไทย ต่อมาได้มีพิธีเปิด และเริ่มการแข่งขันกีฬามหาสนุกประเภทต่างๆ และมอบของรางวัลให้แก่ ลีที่ชนะการแข่งขัน จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันและจับของรางวัล เป็นอันเสร็จกิจกรรม





เดลินิวส์ <http://www.dailynews.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 05:34

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท.ปลี้มดันราคายางแผ่นรมควันขึ้นแตะ60บาท/กิโลฯ

## กยท. ปลี้มดันราคายางแผ่นรมควันขึ้นแตะ60บาท/กิโลฯ

ผู้ว่ากยท.ปลี้ม ดันราคายางแผ่นรมควัน ขึ้นแตะ 60 บาทต่อกก. เทเงิน 1.2 พันล้านเข้าซื้อโล่ราคาในตลาดมา 3 สัปดาห์ ด้านเกษตรกรสวนยาง ร้องนายกฯเร่งนำยางไปราดถนนดันราคายางขึ้นแน่



เมื่อวันที่ 29 ส.ค. นายธีชัย สุภะสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) พร้อมคณะผู้บริหารกยท.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนาทางพารา ยกเขตภาคเหนือเป็นต้นแบบพัฒนาทางครบวงจร มีพื้นที่ปลูกยาง 4 จังหวัด กว่า 2 หมื่นไร่ โดยเดินทางไปที่สหกรณ์กองทุนสวนยางไชยปราการ เป็นจุดรวบรวมยางก่อนถวัลย์ เปิดให้เอกชนมาประมูลยาง โดยนายธีชัย กล่าวว่ ขณะนี้ราคายางก่อนถวัลย์ 26 บาทต่อกก. เป็นราคาที่เกษตรกรสวนยางอยู่ได้ โดยยางแผ่นรมควันขึ้นสาม ขยับขึ้นมา 60 บาทต่อกก. แล้วซึ่งเป็นราคาที่เรอยากจะเห็นกัน อาจจะไปได้อีก หลังจากกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง มีวงเงิน 1.2 พันล้านบาท เข้าซื้อในตลาดมาสามสัปดาห์ ทำให้โล่ราคาขึ้นมาได้จาก 50 กว่าบาท ซึ่งแนวโน้มราคาน่าจะปรับขึ้นได้อีกเพราะเป็นช่วงเปิดกรีต จนถึงเดือนตุลาคม แต่กลับมาเจอฝนตกต่อเนื่องทำให้บางพื้นที่สลับวันหยุดกรีต ส่งผลยางเข้าตลาดลดลง จากความต้องการใช้ยางเฉลี่ยเดือนละ3 แสนตัน ปริมาณส่งออกปีละกว่า3 ล้านตัน



"ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกยางใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชอื่นด้วย ทำให้อยู่ได้ไม่พึ่งพายางพาราอย่างเดียว โดยกยท.สนับสนุน ระบบการซื้อขายตลาดอีมาร์เก็ต ให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยางฯช่วยแนวความคิดการจัดการวางระบบ ช่วยเงินทุนเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มมูลค่า เช่นหมอนยางพารา รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ให้สหกรณ์ สามารถทำยางแผ่นดิบ ยางเครป ยางรมควัน ตัดพ่อค้าคนกลางที่เอาเปรียบเรื่องราคาออกไปได้ พร้อมกับยกระดับความเข้มแข็งของเกษตรกรเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง การจัดตั้งตลาดยางพาราระดับท้องถิ่น มีจุดรวบรวมยางที่เป็นตลาดประมูลยางแบบครบวงจรทั้งหมด 15 แห่ง คาดว่า จะรวบรวมยางประมาณ 2,500 ตันต่อปี" นายธีชัย กล่าว



ด้านนายสนิธ สุวรรณบุตร ที่ปรึกษาสหกรณ์กองทุนสวนยางไชยปราการ และเป็นเกษตรกรปลูกยางกว่า 70 ไร่ กล่าวว่า สหกรณ์ประมูลขายยาง ราคา 26.59 บาทต่อกก. ได้ราคาสูงสุดในจ.เชียงใหม่ เพราะยางสะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน ได้ผ่านวิฤก ดีราคา 13-14 บาทต่อกก.เมื่อสอง ปีที่แล้ว ตอนนี้ราคาเริ่มขึ้นแข่งครึ่งกับคนงานกรีดยาง รายได้วันละเกิน 1 พันบาท ทั้งนี้ ถ้ารัฐบาลช่วยให้ได้ราคา 30 บาทต่อกก.เกษตรกรสวนยางจะพอใจมาก อยู่ได้สบาย และฝากท่านนายกรัฐมนตรี อยากรให้อาเยงไปราดถนนได้จริง แนวโน้มราคาจะดีขึ้นแน่นอน เพราะทำถนน ใช้อย่างจำนวนมาก ตอนนี้ทางภาคใต้ ได้เริ่มทำหลายเส้นทาง.



กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 05:35

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท.ชูสหกรณ์ยางพารากาเคเหนือ เค้นเรื่องความสะอาด พร้อมผลักดันยกระดับผลิตภัณฑ์ยางเพิ่มมูลค่าสร้างความ...

## กยท.ชูสหกรณ์ยางพารากาเคเหนือ เค้นเรื่องความสะอาด พร้อมผลักดันยกระดับผลิตภัณฑ์ยางเพิ่มมูลค่าสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรสวนยาง

กยท.ชูสหกรณ์ยางพารากาเคเหนือ เค้นเรื่องความสะอาด พร้อมผลักดันยกระดับผลิตภัณฑ์ยางเพิ่มมูลค่าสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรสวนยาง

นายธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) นำคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของตลาดยางพาราระดับท้องถิ่น ภายใต้การดำเนินงานพัฒนายางพาราทั้งระบบ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางไชยปราการ จำกัด อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ที่รับซื้อขายยางในพื้นที่รวม 3,000 ไร่ ครอบคลุม 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และอำเภอไชยปราการ โดยดำเนินการซื้อขายยางพาราเป็นไปตามมาตรฐานอย่างก่อนถ้วย ที่ลักษณะของยางก่อนถ้วยต้องมีจำนวนเม็ดกรีด 6 - 8 เม็ด ยางก่อนถ้วยต้องใช้กรดฟอร์มิคหรือกรดซัลฟิวริกในการทำให้ยางแข็งตัวหลังจากที่กรีด ยางก่อนถ้วยจะไม่มีสิ่งเจือปนใดทั้งภายในและภายนอก เช่น เปลือกไม้ ดิน ทราศ อีกทั้งการเก็บรวบรวมยางก่อนถ้วยต้องเก็บใส่ตะกร้าและกระสอบตาข่ายในการนำยางก่อนถ้วยมาขายที่สหกรณ์ สำหรับจุดแข็งของยางที่นี้คือยางขาวสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนใด ๆ ทั้งนี้ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ระบุว่าที่นี้เป็นตัวอย่างสหกรณ์ฯ ที่เข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี ด้วยการเสริมจุดแข็งทดแทนจุดอ่อนที่พื้นที่ห่างไกลจากโรงงานมาก ขณะที่พื้นที่ที่เป็นที่ลาดชันและภูเขาจึงเหมาะแก่การทำยางก่อนถ้วยเนื่องจากสะดวกในการเก็บและขนส่งมากกว่ายางประเภทอื่น

นอกจากนี้ กยท.ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมยางพาราทั้งระบบครบวงจรตั้งแต่ต้นทางที่เกษตรกรปลูกจนได้ผลผลิต นำไปขายผ่านตลาดยางท้องถิ่น จนถึงการผลิตตลอดจนสามารถนำงานวิจัยมาต่อยอดช่วยเพิ่มมูลค่าเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ สร้างความเข้มแข็งเกษตรกรสวนยางพาราของไทย

### ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บุนนาค เข็มขับ

ผู้เรียบเรียง : เพ็ญนภา เข็มตร

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย



## คณะผู้บริหาร-พนักงาน กยท. ปลูกดาวเรืองแทนรัก..น้อมรำลึกถึง ในหลวง ร.9



คณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) นำโดยพลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรม "กยท.ปลูกดาวเรืองแทนรัก น้อมรำลึกถึงพ่อ" น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหน้าอาคาร 50 ปี การยางแห่งประเทศไทย บางขุนนนท์ กรุงเทพฯ

พลเอกฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีการเชิญชวนประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องด้วยทรงพระราชสมภพวันจันทร์ สีประจำพระองค์ จึงเป็นสีเหลือง เพื่อให้ดอกดาวเรืองบานทั่วทั้งแผ่นดินในช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม นี้ ซึ่งตรงกับช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช



“การยางแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรรัฐวิสาหกิจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงถือโอกาสนี้ จัดกิจกรรมปลูกดาวเรืองแทนรัก น้อมรำลึกถึงพ่อ อันจะเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่คอยเตือนใจพวกเราทุกคน ให้นึกถึงพระราชดำริและพระราชดำริสของพระองค์ท่านที่ได้สอนและเป็นหลัคนำแนวทางในการดำเนินชีวิต ชาวการยางประเทศไทยทุกคนจึงจัดกิจกรรมในวันนี้ขึ้น เพื่อให้เห็นถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้”ประธานกรรมการการ กยท. กล่าว



ด้าน ดร.ธีรวัช สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กิจกรรม“กยท.ปลูกดาวเรือง แทนรัก น้อมรำลึกถึงพ่อ” เป็นกิจกรรมที่ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กยท. ในฐานะพสกนิกรชาวไทย ได้ร่วมแสดงความตั้งใจปลูกต้นดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดย กยท. ได้จัดเตรียมต้นกล้าดาวเรือง จำนวน 99 ต้น เพื่อนำมาปลูกในกระถาง พร้อมจัดเรียงกระถางต้นดาวเรืองเป็นรูปเลข 9 ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนครอบครัวชาวการยางแห่งประเทศไทยทุกคน เกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยางพารา และประชาชนทั่วประเทศทุกหมู่เหล่าร่วมปลูกดอกดาวเรือง ให้บ้านสะพรั่งทั่วประเทศโดยพร้อมเพรียงกัน





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ

Total Herb

Circulation: 1,000,000

Ad Rate: 3,000

Section: First Section/วิเทศการ-เกษตร

วันที่: พุธ 30 สิงหาคม 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21771

หน้า: 7(ลา)

Col.Inch: 68.73 Ad Value: 206,190 PRValue (x3): 618,570

คลัง: ดีดี

หัวข้อข่าว: สวนยางมาตรฐาน FSC ทำไม่ยาก...แค่ใส่ใจคนงาน



# สวนยางมาตรฐาน FSC ทำไม่ยาก...แค่ใส่ใจคนงาน

สหภาพยุโรป หรืออื่นๆ ประกาศออกมาแล้วอีก 3 ปีข้างหน้าจะไม่รับซื้อไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพาราเช่นเฟอร์นิเจอร์ ไม้ยางวงแท่ง ไม้ยาง ฯลฯ ที่ไม่ได้ผ่านการทำป่าไม้ที่ยั่งยืนตามมาตรฐานของสภาพิทักษ์ป่า FSC (Forest Stewardship Council)

นี่แหละ คืบเรื่องให้คนเราออกมา โทษประ โทษท้าว...ชาวไทยจะขายไม่ได้ เพราะฮือฮือ...ไม่รับซื้อ

ดังนั้น...รีบเตรียมไป หากต้องการขายยาง



ให้ได้ราคามีช่องทางตลาดกว้างขึ้นชาวสวนยางหนึ่งไม่ทันที่จะต้องจัดการสวนยางให้ได้มาตรฐาน FSC

แน่นอนว่าจะต้องมีค่าตาม การทำมาตรฐานตั้งว่า ชาวบ้านธรรมดาจะทำได้ไหม...ยากแค่ไหน

"เริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2558 แต่ช่วงแรกไม่ได้เต็มมือทำอย่างจริงจังเพราะ ไม่ได้อ่านเอกสาร ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด ทำให้ไปทำมา 8 เดือน มีเจ้าหน้าที่ FSC มาตรวจแปลงเลยไม่ได้ผ่านมาตรฐานตามที่เขากำหนดเลยต้องมาปรับปรุงแก้ไขใหม่และเมื่อไปศึกษาดูในวิธีการทำตามระเบียบแล้ว ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลย"

ถืองภ ศรีสุวรรณ วัย 48 ปี เจ้าของแปลงไม้ยางพารา อ.กระบุรี จ.ระนอง บอกถึงการทำแปลง FSC ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน...เนื่องจากมุมมองและนิสัยคนไทยไม่เหมือนชาติละ วันสท เพราะมาตรฐานที่ออกมาจะเน้นให้ความสำคัญ





การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

# ไทยรัฐ

Total Mark  
Circulation: 1,000,000  
Ad Rate: 3,000

Section: First Section/วิเทศการ-เกษตร

วันที่: พุธ 30 สิงหาคม 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21771

หน้า: 7(ล่าง)

Col. Jack: 68.73 Ad Value: 208,190

PR Value (x3): 618,570

คลิป: ดีดี

พฤษภาคม: สวนป่ามาตฐาน FSC พ่าไม้ยาก...แค่ได้ใจคนงาน

ในเรื่องสวัสดิการและความปลอดภัยของคนงานเป็นหลัก ในขณะที่คนไทยไม่ค่อยใส่ใจกับปัญหาเรื่องพวกนี้สักเท่าไร

“ข้อถ่วงหนักต่างๆจะมีคนงาน



ต้องได้รับเงินค่าจ้างในอัตราค่าแรงขั้นต่ำมีสวัสดิการรักษาพยาบาล ห้ามใช้แรงงานอายุต่ำกว่า 18 ปี ขณะกรีดยางต้องมีร่มทำบุดให้สวมมือกันแดดไว้ชาย มีหมวกมุงแดดคลุมป้องกันงูในสวนกลางคืน มียาทาป้องกันแมลงมียาสามัญประจำบ้านเตรียมพร้อมให้คนงาน ในที่ที่กักตุนระยะอาจมีถังน้ำให้ดื่มอย่างน้อย 2 ลิตรต่อคนต่อวัน”

ส่วนการปรับปรุงแปลงปลูกยางพาราที่องคมนตรีว่าไม่ค่อยยุ่งยากอะไรมากมาย แค่ต้องมีแนวกันไฟ ที่ปกติ



ขาดพลาสติก ลาวที่ผู้ทรงอำนาจบ้างเมื่อผู้หวังดีออกมาออกไปจากแปลงให้หมด

“หลังจากได้ลงมือทำเองตามเอกสารแนะนำ ต้นปีที่ผ่านมาก็มีเจ้าหน้าที่ FSC มาตรวจอีกครั้ง ปรากฏว่าได้รับรองให้แปลงของเรานเข้าสู่ระบบ FSC และที่ทั่วไปนี้ไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายหวังแค่อย่างน้อยได้รับการพัฒนาสวนยางใหม่ แทนที่จะทำแบบสะเปะสะปะในแบบเดิมๆ ที่สำคัญทำให้เกิดความปลอดภัยทั้งตัวคนงานและสวนของด้วย”.



ทุกแปลงทำกันไว้อยู่แล้ว

ที่มีเห็นเดิมแต่การกำจัดวัชพืชที่ห้ามใช้สารเคมี หรือยาฆ่าหญ้า ต้องใช้วิธีการตัดและตากทางให้ไล่แมลงไม่ให้ทั้งขาดแล้ว

**ไชยรัตน์ สัมภูน**



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

Kachon.com <https://www.kachon.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 06:35

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท.ปลื้มดันราคายางแผ่นรมควันขึ้นแตะ60บาท/กิโลฯ

## กยท.ปลื้มดันราคายางแผ่นรมควันขึ้นแตะ60บาท/กิโลฯ



เมื่อวันที่ 29 ส.ค. นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) พร้อมคณะผู้บริหารกยท. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานพัฒนายางพารา ยกเขตภาคเหนือเป็นต้นแบบพัฒนายางครบวงจร มีพื้นที่ปลูกยาง 4 จังหวัด กว่า 2 หมื่นไร่ โดยเดินทางไปที่สหกรณ์กองทุนสวนยางไชยปราการ เป็นจุดรวบรวมยางก้อนถ้วย เปิดให้เอกชนมาประมูลยาง โดยนายธีรชัย กล่าวว่า ขณะนี้ราคายางก้อนถ้วย 26 บาทต่อกก. เป็นราคาที่เกษตรกรสวนยางอยู่ได้ โดยยางแผ่นรมควันขึ้นสาม ขยับขึ้นมา 60 บาทต่อกก.แล้วซึ่งเป็นราคาที่เรายากจะเห็นกัน อาจจะไปได้อีก หลังจากกองทุนรักษาเสถียรภาพราคายาง มีวงเงิน 1.2 พันล้านบาท เข้าซื้อในตลาดมาสามสัปดาห์ ทำให้โลราคาขึ้นมาได้จาก 50 กว่าบาท ซึ่งแนวโน้มราคาน่าจะปรับขึ้นได้อีกเพราะเป็นช่วงเปิดกรี๊ด จนถึงเดือนตุลาคม แต่กลับมาเจอฝนตกต่อเนื่องทำให้บางพื้นที่สลับวันหยุดกรี๊ด ส่งผลยางเข้าตลาดลดลง จากความต้องการใช้ยางเฉลี่ยเดือนละ3 แสนตัน ปริมาณส่งออกปีละกว่า3 ล้านตัน





"ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกยางไม้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชอื่นด้วย ทำให้อยู่ได้ไม่พึ่งพารายการอย่างเดียว โดยยกยท.สนับสนุน ระบบการซื้อขายตลาดอินทรีย์เกิด ให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยางฯช่วยแนวคิดการจัดการวางระบบ ช่วยเงินทุนเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มมูลค่า เช่นหมอนยางพารา รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ ให้สหกรณ์ สามารถทำยางแผ่นดิบ ยางเครป ยางรมควีน ตัดพ่อค้าคนกลางที่เขาเปรียบเรื่องราคาออกไปได้ พร้อมกับยกระดับความเข้มแข็งของเกษตรกรเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางฯ การจัดตั้งตลาดยางพาราระดับท้องถิ่น มีจุดรวบรวมยางที่เป็นตลาดประมูลยางแบบครบวงจรทั้งหมด 15 แห่ง คาดว่า จะรวบรวมยางประมาณ 2,500 ตันต่อปี" นายธีษฏ์ กล่าว



ด้านนายสนิธ สุวรรณบุตร ที่ปรึกษาสหกรณ์กองทุนสวนยางไชยปราการ และเป็นเกษตรกรปลูกยางกว่า 70 ไร่ กล่าวว่าสหกรณ์ประมวลขายยางราคา 26.59 บาทต่อกก. ได้ราคาสูงสุดในจ.เชียงใหม่ เพราะยางสะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน ได้ผ่านวิฤติราคา 13-14 บาทต่อกก.เมื่อสอง ปีที่แล้ว ตอนนี้ราคาเริ่มขึ้นแข่งครั้งกับคนงานกรีดยาง รายได้วันละเกิน 1 พันบาท ทั้งนี้ถ้ารัฐบาลช่วยให้ได้ราคา 30 บาท ต่อกก.เกษตรกรสวนยางจะพอใจมาก อยู่ได้สบาย และฝากท่านนายกรัฐมนตรี อยากรู้ให้เอายางไปราดถนนได้จริง แนวโน้มราคาจะดีขึ้นแน่นอน เพราะทำถนน ใช้ยางจำนวนมาก ตอนนี้ทางภาคใต้ได้เริ่มทำหลายเส้นทาง.

